

Our / Your Reference

Contact

Direct Dial

Date

วันที่ 7 กันยายน 2560

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ประกาศการให้การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองในระบบมาตรฐาน การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยทางบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการแจ้งความจำนงมายังบริษัท ทูฟนอร์ด ประเทศมาเลเซีย เพื่อขอดำเนินการตรวจประเมินประจำปี ภายใต้มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามรายละเอียด ดังนี้

<b>ข้อมูลในการติดต่อ</b>	กลุ่มผู้ผลิตรายย่อย บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (ปลายพระยา) คุณกฤตธนา ภาพีรนนท์ 592 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อำเภอปลายพระยา กระบี่ 81160 ประเทศไทย (+66-75) 634634; Ext 333 Krittana.p@univanich.com
--------------------------	---

<b>หมายเลขสมาชิก RSPO</b>	1-0119-12-000-00
---------------------------	------------------

<b>ข้อมูลของผู้รับการตรวจประเมิน</b>
<p>ทะเลายปาล์มสดผลิตจากเกษตรกรรายย่อยจำนวน 230 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีจำนวนเกษตรกร 207 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มรวม 1161.04 เฮกตาร์ โดยเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกจะส่งทะเลายปาล์มสดมายังโรงงานสกัดของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สมาชิกแต่ละรายจะได้รับบัตรสมาชิก ซึ่งออกโดยผู้จัดการกลุ่ม โดยบัตรสมาชิกจะระบุลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ อย่างไรก็ตามทางกลุ่มได้มีข้อตกลงให้มีการขายปาล์มสดที่ผ่านการตรวจรับรองในสองรูปแบบ คือ การขายเครดิต และการขายทะเลายปาล์มสดสู่โรงสกัด โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ซึ่งผลผลิตทะเลายปาล์มสดโดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เท่ากับ 17,070.44 ตัน ซึ่งคิดเป็น 2.8 ตัน / ไร่ / ปี หรือเท่ากับ 17.4 ตัน / เฮกตาร์ / ปี</p>

การตรวจประเมินจะดำเนินไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ด้านล่าง

<b>มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน</b>
<p>มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยการรวมกลุ่มของผู้ผลิตรายย่อย (RSPO P&amp;C) – ฉบับปี 2559 มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (RSPO SCC) – ฉบับปี 2557</p>

การตรวจประเมินตามรายละเอียดดังนี้

วันที่เริ่มตรวจประเมิน : 16 – 18 / ตค / 2560

วันสิ้นสุดการตรวจประเมิน: 18 / ตค / 2560

จำนวนวันตรวจประเมิน: 3 วัน

จำนวนผู้ตรวจประเมิน: 4

ผู้ปลูกรายย่อย						
เกษตรกรรายย่อย	ที่ตั้ง	จีพีเอส (แลตติจูด-ลองติจูด)		สรุปพื้นที่เพาะปลูก (เฮกตาร์)		ผลผลิตหลายปี ลิ้มสด (ตัน/ปี)
	ที่อยู่	แลตติจูด	ลองติจูด	พื้นที่ทั้งหมด	พื้นที่เพาะปลูก	
บริษัท ยูนิวาณิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	592 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อำเภอปลายพระยา กระบี่ 81160 ประเทศไทย	980 55" 12' E	80 34" 38'N	1,315.48	1,161.04	20,484.53
<b>รวม</b>				<b>1,315.48</b>	<b>1,161.04</b>	<b>20,484.53</b>

พื้นที่เพาะปลูก = พื้นที่ให้ผลผลิต + พื้นที่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต

การประกาศเพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในกระบวนการตรวจประเมิน ซึ่งจะมีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ และภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการรับรองผู้สมัครว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขอใบรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางบริษัททูฟนอร์ด ประเทศมาเลเซียจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางองค์กร ในการส่งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือแฟกซ์ มายังบริษัททูฟนอร์ด มาเลเซีย ตามที่อยู่ระบุไว้

หัวข้อในการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทาง:

- การปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
- โอกาสในการจ้างงาน
- การจัดหาที่อยู่อาศัย สุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และการสนับสนุนด้านการศึกษา
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- ปัญหาอื่น ๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบที่คุณพิจารณาว่าอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
- ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งเพาะปลูกอื่น ๆ ที่ บริษัท เป็นเจ้าของไม่รวมอยู่ในการประเมินนี้.

ข้อมูลผู้ตรวจประเมิน:

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

<b>คุณโรเบิร์ต เซง (หัวหน้าทีมตรวจประเมิน)</b>
รับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินและรับผิดชอบในการตรวจด้าน RSPO P&C ด้านความโปร่งใส ด้านแผนเศรษฐกิจและการเงิน นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การปลูกใหม่และการปลูกทดแทน ด้านการจัดการพลังงาน การจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผู้จัดการกลุ่ม

ผู้ร่วมตรวจประเมิน

<b>คุณเสาวลักษณ์ ทองสงค์ (ผู้ตรวจประเมิน)</b>	รับผิดชอบในการตรวจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
<b>วรางคณา ทองพระพักตร์ (ผู้ตรวจประเมิน)</b>	รับผิดชอบในการตรวจด้านการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารกำจัดวัชพืชและปุ๋ย รวมถึงการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<b>คุณโจแอน วาน (ผู้ตรวจประเมิน)</b>	รับผิดชอบในการตรวจประเมินด้านสังคม

ทางองค์กรได้จัดให้มีการเปิดรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเอกสารฉบับนี้ โปรดระบุข้อมูลของท่านในตารางด้านล่าง เพื่อการเป็นการติดตามผล และการตอบข้อสงสัย รวมถึงคำอธิบายตามประเด็นที่มีการเสนอแนะจากท่าน

ชื่อ	
ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อองค์กร)	
อีเมลล์	
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	

สรุปประเด็น

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ



โรเบิร์ต เชง

ผู้จัดการมาตรฐานการตรวจประเมิน